



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๖ โทร. ๒๓๓๘

ที่ สลก ๗๒๒/ ๒๕๖๓

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้บริหารกรม

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๗
๒. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓

เรื่องที่น่าสนใจทั่วไป

๑. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่ <http://www.thaigov.go.th>

(นางพยุศรี มโนรถ)

ผอ.ปลก. ปฏิบัติราชการแทน ปลก.

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๗

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๗ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับข้อมูลจาก ๑๔๗ ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของส่วนราชการทั้งหมด (๑๔๘ ส่วนราชการ) สรุปข้อมูลดังนี้

๑. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ

ส่วนราชการได้มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการตามปกติเพิ่มมากขึ้น (๙๑ ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒) โดยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา (๘๒ ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖) และส่วนราชการส่วนใหญ่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาในการทำงานเป็น ๓ ช่วงเวลา (๗๖ ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒)

๒. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home)

ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการลดลง (๕๖ ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘) โดยในจำนวนนี้มีส่วนราชการ ๑๑ ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ ๗) มอบหมายให้ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

๒. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พ.ศ. ๒๕๖๓) (พระราชกำหนดฯ) พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตามที่คณะกรรมการ กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรอบวงเงิน ๒,๐๐๓.๗๑๘๘ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ กรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๘๐๓.๓๔๖๙๒ ล้านบาท ส่วนที่เหลือวงเงินจำนวน ๒๐๐.๓๗๑๘๘ ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ่ายเงินสมทบร้อยละ ๑๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด

๒. อนุมัติโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินรวม ๔๘.๖๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๓. อนุมัติโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินรวม ๑๕.๒๖๘๑๖ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๔. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๑-๓ ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ดำเนินโครงการฯ ตามหลักการทั้ง ๘ ข้อของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด และจัดทำหนังสือยืนยันว่าการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๔.๒ จัดทำประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ

๔.๓ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๔.๔ ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๕. ให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ขยายระยะเวลาโครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จากเดิมกำหนดไว้เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๖. รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของกรมป่าไม้ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเห็นควรให้ทั้ง ๒ หน่วยงานดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามขั้นตอนต่อไป

เรื่องที่น่าสนใจทั่วไป

๑. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปสาระสำคัญและมติที่ประชุม ดังนี้

๑. ที่ประชุมรับทราบเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การแต่งตั้งผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เพิ่มเติมตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ และการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการเสนอแนะมาตรการการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน (๒) คณะอนุกรรมการเสนอแนะมาตรการการบริหารเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาว และ (๓) คณะอนุกรรมการสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒ สถานการณ์เศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่เดียวกัน เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นของเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้จ่ายและด้านการผลิต สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและจำกัดการเดินทางภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศพบว่าอัตราการเข้าพักของโรงแรมเฉลี่ยทั่วประเทศปรับตัวดีขึ้น แต่การเดินทางยังกระจุกอยู่ในบางพื้นที่รอบ ๆ กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สะท้อนจากเครื่องชี้วัดที่มีความถี่สูงพบว่ายังคงมีสัญญาณของการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในช่วงที่มีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน นอกจากนี้ มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและเดบิตภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและเดบิตเพื่อการทำธุรกรรมออนไลน์ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

๑.๓ รับทราบความคืบหน้าโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายรายให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้และให้มีกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการ (One Stop Service) ผ่านแนวทางแก้ไขหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ตกลงร่วมกันในรูปแบบมาตรฐาน และการกำหนดบทบาทของเจ้าหนี้หลักในการดูแลลูกหนี้และประสานกับเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ (๑) แก้ไขหนี้เดิม อาทิ งดลดค่างวด ขยายเวลาชำระหนี้ และ/หรือ ปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมตามศักยภาพของลูกหนี้รวมทั้งมีเวลาปลอดหนี้และการผ่อนชำระหนี้ที่เหมาะสม และทบทวนการให้ใช้วงเงินที่เหลืออยู่ (๒) สินเชื่อใหม่ โดยธนาคารเจ้าหนี้ร่วมกันพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกหนี้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในระยะแรก ลูกหนี้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (๑) เป็นลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (๒) เป็นหนี้กับธนาคารหลายแห่ง โดยในระยะแรกจะเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีวงเงินหนี้รวม ๕๐-๕๐๐ ล้านบาท โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาขยายขอบเขตในระยะต่อไปของโครงการ (๓) มีสถานะหนี้ปกติ หรือเป็น NPL กับธนาคารบางแห่งตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 และ (๔) ต้องไม่ถูกฟ้องคดี ยกเว้นเจ้าหนี้ถอนฟ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และมีกำหนดการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน หลังจากได้รับข้อมูลและเอกสารจากลูกหนี้ครบถ้วน

๒. มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ

๒.๑ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว นำเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑.๑ เห็นชอบให้มีการเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้ผู้ลงทะเบียนจำนวน ๓ สิทธิ ได้แก่ (๑) เพิ่มส่วนลดค่าที่พักร้อยละ ๔๐ จำนวน ๑๐ คืนต่อคน (๒) เพิ่มคูปองอาหารต่อการท่องเที่ยว สูงสุดมูลค่า ๙๐๐ บาทต่อวัน โดยการใช้จ่ายสิทธิในวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีจะอุดหนุน ๙๐๐ บาท ขณะที่การใช้จ่ายสิทธิในวันศุกร์ถึงอาทิตย์จะอุดหนุน ๖๐๐ บาท และ (๓) ให้เงินคืนค่าตัวเครื่องบิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อที่นั่ง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒.๑.๒ เห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ ๒ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มประชาชนที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

๒.๒ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน นำเสนอโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ ปริญญาตรี เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท ซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๕๐ ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สูงสุดไม่เกิน ๕,๗๕๐ บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. และสูงสุดไม่เกิน ๔,๗๐๐ บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. โดยจะมีระยะเวลาการจ้างงานทั้งสิ้น ๑๒ เดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่าน

กระทรวงแรงงาน และต้องมีเงื่อนไขเล็กจ๋างลูกจ๋างเดิมไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี (กรณีที
ลูกจ๋างลาออกในระหว่างโครงการ นายจ๋างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ๋างใหม่ทดแทนได้)
ขณะที่ลูกจ๋างทีจะเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) มีสัญชาติไทย และ (๒) อายุไม่เกิน ๒๕ ปี หรือ
อายุเกินกว่า ๒๕ ปี ซึงสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๒ หรือปี ๒๕๖๓

๒. เห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย นำเสนอโดยกระทรวงการคลัง ซึงมี
วัตถุประสงค์หลักเพือลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป
ที ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย โดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ และจำกัดการใช้จ่ายต่อ
คนตลอดโครงการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผูทีจะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
จำนวนประมาณ ๑๕ ล้านคน และกลุ่มร้านค้าทีจะเข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยทั่วไปครอบคลุม
ไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ร้านค้า ผ่านกลไกการดำเนินงานผ่านกระเป่าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ทั้งนี้ ทีประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังจัดทำรายละเอียดโครงการเพือนำเสนอต่อศูนย์
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเพือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๓. ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรื

๓.๑ มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องหารือร่วมกับผู้แทน
ภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางมาตรการเพิ่มเติมเพือช่วยเหลือลูกหนีทีได้รับผลกระทบและยังไม่สามารถเข้าถึง
ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะลูกหนีรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้พิจารณา
มาตรการรองรับตามประเภทของลูกหนี อาทิ มาตรการแยกตามมูลค่าหนี โดยเฉพาะลูกหนีทีมีมูลค่าหนีต่ำกว่า
๕๐ ล้านบาท และมาตรการแยกตามกลุ่มทีได้รับผลกระทบในช่วงเวลาก่อนและหลังการระบาดของโควิด เป็นต้น

๓.๒ มอบหมายให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องพิจารณาใช้ประโยชน์จากกลไกของกองทุนใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจ Start up รวมทั้งกลุ่ม Smart farmer
อาทิ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการปรับตัวและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
ดิจิทัลในอนาคตได้

๓.๓ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เร่งรัดดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะการกระตุ้นให้กลุ่มคนไทยทีมีกำลังซื้อและ
ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น รวมทั้งการพิจารณาให้มีการใช้ระบบ
ทดแทนเงินสด อาทิ คุปอง หรือระบบ Smart card เพือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุควบคู่ไปกับ
การดูแลสาขาการผลิตและสาขาบริการทีเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว และมอบหมายให้ศึกษาเตรียมความ
พร้อมในการรองรับในกรณีทีมีการเปิดให้มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวกจากต่างประเทศอย่างรอบคอบและรัดกุม
ในระยะต่อไป โดยเน้นการสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุขและการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่
เพือสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วม เป็นสำคัญ
